
Hverfisnefnd Oddeyrar

11. fundur

Hverfisnefnd Oddeyrar kom saman til fundar í matsal Oddeyrarskóla flri›judaginn 23.
september 2003 og hófst fundur kl. 20.00.
Mætt voru: Katrín, Jón Einar, Hjalti og Sólveig.

1. Undirbúningur fundar me› bæjarverkfræ›ingi 30. september 2003.
Nú hefur nefndin fari› um nánast allt hverfi› í fjórum göngufer›um, flær
sí›ustu 15. og 23. september og sko›a› a›stæ›ur. Margt hefur komi› í ljós
en ljóst a› a›eins hluta fless er hægt a› ræ›a á einum fundi og flví ver›a
áeins helstu atri›i tekin fyrir a› sinni. Eftirfarandi eru flau helstu atri›i
sem nefndin hefur or›i› áskynja og telur rétt a› ræ›a vi›
bæjarverkfræ›ing og hans fólk á fundinum.

Hjalteyrargata, ‡mis atri›i vegna frágangs og umhverfis, s.s. vesturbrún
allrar götunnar ófrágengin, gangstéttir „deyja út“ og vantar á köflum.
Hugmyndir um færslu umfer›ar af götunni á Laufásgötu.

Grænt svæ›i austan Ægisgötu – hugmynd um a› útbúa leiksvæ›i fyrir
eldri börn.

Gránufélagsgata/Nor›urgata, hafa komi› fram tillögur um hús á au›u
ló›inni og hver er sta›a málsins? Frágangur gangstéttar vi› „Turninn“.

30 km hverfi, ‡mis atri›i. Dæmi: horn Eyrarvegar og Nor›urgötu sem er
flekktur slysasta›ur. Engin hra›ahindrun í Nor›urgötu sem er tiltölulega
bein og liggur eftir hverfinu endilöngu. Stenst frágangur 30 km hverfisins
flær kröfur sem umfer›arsérfræ›ingar gera til slíkra hverfa?

Horn Grænugötu og Glerárgötu, alræmdur slysasta›ur og sérlega
hættuleg gangbraut. Hva›a a›ger›ir eru áforma›ar til fless a› minnka
líkur á fleiri alvarlegum slysum?

Göngulei›ir, hættulegar bílastö›ur nor›an hússins og mikil og varasöm
umfer› í kringum Veitingahúsi› Greifann.

Hvannavellir, aldrei hefur veri› gengi› frá vesturkanti götunnar,
„umfer›arkaos“ vi› tónlistarskólann á móts vi› Furuvelli.

Ló› á vestan Hvannavalla, sunnan Tryggvabrautar og austan Glerárgötu.
Hver er sta›a skipulags á ló›inni?

Umhverfi ne›sta hluta Glerár. Hver er skipulags og framkvæmdaáætlun
vegna frágangs flar?

Lundargata 2, 3 og 4. Nr. 2 er sögulegt, fallega uppgert hús sem er
a›flrengt. Er vilji hjá bænum til a› li›ka til fyrir ló›arstækkun? Nr. 3
gegnt einu fallegasta húsi hverfisins er eign bæjarins og a› ni›urlotum



komin, eru áform um a› rífa e›a laga? Á ló› nr. 4 er gamall og aflag›ur
leikvöllur sem etv. væri ástæ›a til a› endurvekja.

Fleira ekki gert,
Hjalti Jóhannesson rita›i fundarger›
Fundi lauk kl. 21.00


